

# VPS

VPS là viết tắt của Virtual private server (máy chủ riêng ảo), có thể giảm thiểu độ trễ giữa thiết bị đầu cuối máy khách MT4 và máy chủ MT4. Bằng cách sử dụng hệ thống trung tâm dữ liệu ở một vị trí an toàn, các nhà giao dịch có thể sử dụng 100% thời gian trực tuyến, trải nghiệm tốc độ thực hiện nhanh hơn, đạt được khối lượng giao dịch cao và nắm bắt cơ hội giao dịch tốt hơn.

## Hướng dẫn nộp đơn

1. Khách hàng cần phải tự đặt mua dịch vụ VPS, sau khi đạt đến ngưỡng hoàn tiền, vui lòng gửi email đăng ký hoàn tiền (đính kèm minh chứng) tới [info@startrader.com](mailto:info@startrader.com). Sau khi hoàn tất việc xem xét, STARTRADER sẽ trực tiếp cấp phí hoàn trả cho tài khoản MT4. Email đăng ký hoàn tiền sẽ không được xử lý khi khách hàng chưa đạt đến ngưỡng hoàn trả.

Mẫu email đơn xin hoàn lại tiền như sau:

Tiêu đề: XXX (tên khách hàng) -XXX (số tài khoản MT4) Đơn xin hoàn lại chi phí -VPS

chữ:

Tên: XXX

Số tài khoản MT4: XXX

Ngày mua (phải phù hợp với thời gian lập hóa đơn): XXX

Số tiền mua: XXX USD

**Lưu ý:** STARTRADER đề xuất cho bạn nhà cung cấp dịch vụ VPS chất lượng cao-4X Hosting, nổi tiếng trong ngành với công nghệ tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập <https://www.4xhosting.com/>.

2. Bạn có thể đăng ký hoàn lại phí VPS đã mua trong vòng 3 tháng trước khi email được gửi (nhưng phải đáp ứng ngưỡng hoàn trả).

STARTRADER cung cấp VPS đến quý khách hàng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch

	Tier1	Tier2
<b>Giới hạn hoàn trả</b>	20 USD/ tháng	30 USD/ tháng
<b>Ngưỡng hoàn trả</b>	Số tiền ban đầu > 3000 USD Số lô giao dịch/tháng > 5 lô tiêu chuẩn	Số tiền ban đầu > 5000 USD Số lô giao dịch/tháng > 10 lô tiêu chuẩn

\* "Tháng" được xác định theo 30 ngày lịch, kể từ ngày VPS được kích hoạt. Ngày kích hoạt sẽ là ngày ghi trên phiếu hoàn tiền.



### Giao dịch 24/7

Bạn có thể chạy EA 24 giờ/ngày, kể cả khi máy tính của bạn không hoạt động.



### Giảm thiểu độ trễ

Máy chủ chuyên dụng ảo gắn với máy chủ giao dịch hơn, có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tốc độ thực thi tốt hơn.



### Cố định tối đa

Khách hàng sẽ không bị giới hạn bởi đường truyền địa phương hạn chế, ví dụ tốc độ đường truyền kém, lỗi kết nối mạng và các vấn đề khác



### Khả năng tương thích mạnh mẽ

Tính tương thích cao với các hệ điều hành như: Windows, Mac và Linux



### Serve chuyên dụng

Máy chủ này dành riêng cho giao dịch EA, và không chạy đồng thời với ứng dụng khác.



### Truy cập dễ dàng

Khách hàng có thể dễ dàng đăng nhập ở mọi nơi, từ bất kỳ máy tính nào

### Cảnh báo rủi ro

1. Dịch vụ VPS trên được cung cấp bởi bên thứ ba. STARTRADER không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào do VPS gây ra.
2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ VPS, nếu có vấn đề gì, khách hàng cần tư vấn và trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ VPS.
3. Khách hàng nên hiểu rõ các đặc điểm có liên quan của EA và tham khảo đầy đủ ý kiến của nhà cung cấp EA có liên quan trước khi sử dụng dịch vụ VPS.

